

ที่ ศก ๒๐๑๘/ว ๓๘๕๓



ที่ว่าการอำเภอพยุห์
ถนนพยุห์-ขุนหาญ
ศก. ๓๓๒๓๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อสั่งการแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพยุห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุห์ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายกองตรีปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง นายกเทศมนตรีตำบล พยุห์ ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง กำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ระดับอำเภอ ผู้ประกอบการ ห้างร้านภาคเอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวน ๑ ชุด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีพุทธเศรษฐ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการกำหนดมาตรการทางสาธารณสุขภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้ทุกท้องถิ่นท้องที่ ดำเนินการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้ผ่อนคลายนโยบายการควบคุมการระบาดของโรคอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ยังคงให้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้น และมีคนต่างด้าวจำนวนมากลักลอบเดินทางเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร โดยมีได้รับอนุญาต ผ่านช่องทางธรรมชาติ มิได้ผ่านช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานีหรือท้องที่ ทำให้มีความเสี่ยงสูงในการระบาดของโรค จึงจำเป็นต้องควบคุมดูแลมิให้เกิดการระบาด เป็นวงกว้างภายในประเทศ โดยมุ่งรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ อำเภอพยุห์ จึงขอส่งข้อสั่งการแนวปฏิบัติ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานมิตร มิมาชา)

นายอำเภอพยุห์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๓๕๙๘

โทรสาร ๐ ๔๕๘๑ ๓๕๙๘

ข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ
ณ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อสั่งการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ
<p>๑. การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้</p> <p>๑.๑ การเปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชา แบบครบจำนวน ครอบห้องเรียน ครบชั้นเรียน</p> <p>๑.๒ สนามกีฬาหรือสถานที่ที่เคยผ่อนคลายจัดการแข่งขันกีฬาได้ และมีผู้ชมการแข่งขันได้ โดยผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑.๓ พาหนะเพื่อการขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะนั้นๆ ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบและกำกับดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด</p>	ทันที	<p>๑. สถานศึกษาทุกแห่ง</p> <p>๒. สนามกีฬาหรือสถานที่ผ่อนคลาย ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรม/กิจการ จากผู้รับผิดชอบท้องถิ่นท้องถิ่น</p> <p>๓. ทุกอำเภอ</p> <p>๔. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ</p> <p>๕. โรงพยาบาล ทุกแห่ง</p>
<p>๒. การจัดกิจกรรม/กิจการ ที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก สำหรับท้องถิ่นท้องถิ่น ดังนี้</p> <p>๒.๑ ก่อนจัดกิจกรรมให้มีการวางแผนทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>๒.๒ ผู้รับผิดชอบท้องถิ่นท้องถิ่น พิจารณาอนุญาตให้จัดกิจกรรม/กิจการที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่นให้ความเห็นก่อนเปิดกิจการ/จัดกิจกรรม</p> <p>๒.๓ ผู้รับผิดชอบท้องถิ่นท้องถิ่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่เสี่ยง เช่น สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ</p>	ทันที	<p>๑. ผู้จัดกิจกรรม/กิจการ ที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก</p> <p>๒. ทุกอำเภอ</p> <p>๓. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ</p> <p>๔. โรงพยาบาล ทุกแห่ง</p>

ข้อสั่งการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ
คาราโอเกะ ร้านอาหาร โรงเรียน โรงแรม สนามกีฬา เป็นต้น อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ๒.๔ ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด : คัดกรองอาการ สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ ถูมือล้างสะอาด ปราศจากแออัด เครื่องปรับอากาศไทยชนะ		
๓. การขับเคลื่อนกิจการชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ดังนี้ ๓.๑ ให้อำเภอชายแดน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่เฝ้าระวัง และสกัดกั้นมิให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราการผ่านแดนและการลักลอบเข้าประเทศทั้งช่องทางปกติและช่องทางธรรมชาติ ๓.๒ ให้ทุกอำเภอ ทุกส่วนราชการ บูรณาการติดตามค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายในสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานที่มีแรงงานต่างด้าว ๓.๓ ให้ทุกอำเภอ ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงานประสานการปฏิบัติ จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจตรา เฝ้าระวัง และติดตามค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว	ทันที	๑. ทุกอำเภอ ๒. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ๓. โรงพยาบาล ทุกแห่ง
๔. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ ๔.๑ เร่งรัดตรวจตราคนลักลอบข้ามแดน โดยจัดทีมอาสาสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจตราในพื้นที่ตามแนวชายแดน ๔.๒ ทำความเข้าใจประชาชน ขอความร่วมมือในการไม่ข้ามแดนไปหรือนำคนเข้ามาในประเทศ ๔.๓ กำหนดพื้นที่เสี่ยง คือพื้นที่ชายแดน พื้นที่เมืองใหม่ ช่องสง่า เป็นพื้นที่สวมหน้ากากอนามัย ๑๐๐% ๔.๔ กำหนดมาตรการป้องกันโรคเครื่องปรับอากาศ ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน ๔.๕ เฝ้าระวังคนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และคนไทยที่ข้ามแดนไปกัมพูชาทางช่องทางธรรมชาติแล้วเดินทางกลับมา ช่วยกันดูแลทุกพื้นที่	ทันที	๑. ทุกอำเภอ ๒. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ๓. โรงพยาบาล ทุกแห่ง

ข้อสั่งการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ
<p>๔.๖ เข้มงวดมาตรการ เพื่อป้องกันการระบาดระลอก ที่ ๒ โดยเน้นให้หน่วยงาน โรงเรียน โรงแรม ผับ บาร์ คาราโอเกะ กิจกรรม กิจการ ดำเนินตาม มาตรการที่กำหนด: คัดกรองอาการ สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ</p>		
<p>๕. การจัดตั้ง Local quarantine (LQ) ระดับอำเภอ และจัดตั้งทีมคณะทำงาน LQ ระดับอำเภอ ๕.๑ เสนอรายชื่อ LQ อย่างน้อยอำเภอละ ๑ แห่ง ส่งมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ๕.๒ คณะกรรมการออกตรวจประเมิน LQ ตามคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานสถาน กักกันโรคท้องที่ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๓๔๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓</p>	<p>ภายในวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓</p>	<p>๑. ทุกอำเภอ ๒. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ ๓. โรงพยาบาล ทุกแห่ง</p>



(นายวัฒนา พุฒิชชาติ)

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ และ

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

แนวทางการดำเนินการ กรณีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติ

